



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาได้มีประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่
ในตารางสอบ ดังนี้

<p>การประเมินครั้งที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความสามารถทั่วไป- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	<p>วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>สอบข้อเขียน</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุมผ่องศรี ชั้น ๕</p> <p>อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา</p> <p>โรงพยาบาลมะเร็ง</p>
<p>การประเมินครั้งที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง <p>หมายเหตุ :</p> <p>ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์</p>	<p>วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>สอบสัมภาษณ์</p> <p>เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>ณ ห้องประชุมผ่องศรี ชั้น ๕</p> <p>อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา</p> <p>โรงพยาบาลมะเร็ง</p>

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให้ไปในวันที่ประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔.๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

โรงพยาบาลมะการักษ์ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลมะการักษ์ และทางเว็บไซต์ www.makarak.com

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์

เอกสารแนบท้าย ๑

บัญชีรายชื่อเอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมะการักษ์
ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นายชานนท์ ศรีโมรา	
๒	๓	นางสาวพรพิมล โพธิ์น้อย	